

ผนวก ค  
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๑	พนักงานซักรีด (๑ อัตรา) - แผนกสวัสดิการ กรก.ขอ.	บริการ	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบเท่า
๒	พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลลาธิการ (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๑ ขอ. (จว.นครสวรรค์)	บริการ	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบเท่า
๓	ช่างกลโรงงาน (๑๒ อัตรา) - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กชภ.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกเครื่องมือกล กรง.ขอ. (๕ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๒ ขอ. (๒ อัตรา) - แผนกวิศวกรโรงงาน กรง.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ขอ.(๒ อัตรา) - แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ขอ.(๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๔	ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน (๓ อัตรา) - ฝ่ายบริการ กชย.ขอ. (๑ อัตรา) - แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ๑ กชย.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ๒ กชย.ขอ.(๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๕	ช่างโครงสร้างอากาศยาน (๑๒ อัตรา) - แผนกซ่อมอากาศยาน ๑ กขอ.๑ ซอ.(จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๑ ซอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกจัดดำเนินงาน กรง.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกควบคุมคุณภาพ กรง.ขอ.(๒ อัตรา) - แผนกโลหะและโครงสร้าง กรง.ขอ.(๗ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการ สอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๖	ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและ ทำความเย็น (๒ อัตรา) - แผนกผลิตกาซ กชภ.ขอ. (๑ อัตรา) - ฝ่ายช่างโยธา กรก.ขอ. (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๗	ช่างซ่อมยานพาหนะและ เครื่องทุ่นแรง (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๒ ซอ. (จว.ลพบุรี)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างยานยนต์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๘	ช่างไฟฟ้า (๗ อัตรา) - ฝ่ายบริการ กขอ.๑ ซอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๑ ซอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กชภ.ขอ.(๒ อัตรา) - แผนกวิศวกรโรงงาน กรง.ขอ.(๑ อัตรา) - ฝ่ายช่างโยธา กรก.ขอ. (๒ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณสมบัติ/สาขาวิชา
๙	ช่างไม้ (๒ อัตรา) - แผนกโลหะ กรง.ขอ. (๒ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๐	ช่างยางและพลาสติก (๑ อัตรา) - แผนกโลหะ กรง.ขอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๑	ช่างโยธา (๑ อัตรา) - ฝ่ายช่างโยธา กรก.ขอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๒	ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัด ประกอบการบิน (๑ อัตรา) - แผนกซ่อมบำรุงภัณฑ์ ๑ กชภ.ขอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๓	ช่างระบบอากาศยาน (๔ อัตรา) - แผนกเครื่องมือกล กรง.ขอ. (๑ อัตรา) - แผนกซ่อมบำรุงภัณฑ์ ๒ กชภ.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกซ่อมบำรุงภัณฑ์ ๓ กชภ.ขอ.(๒ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๑๔	ช่างโลหะ (๑๐ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๑ ซอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๒ ซอ. (จว.ลพบุรี) (๒ อัตรา) - แผนกจัดดำเนินงาน กรง.ขอ. (๒ อัตรา) - แผนกโลหะและโครงสร้าง กรง.ขอ.(๕ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๕	ช่างสี (๖ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๑ ซอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กขอ.๒ ซอ. (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรา) - แผนกอบชุบและตกแต่งผิว กรง.ขอ.(๑ อัตรา) - ฝ่ายบริการ กชย.ขอ. (๑ อัตรา) - แผนกโรงงาน กชย.ขอ. (๒ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๖	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (๒ อัตรา) - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๑ กชภ.ขอ.(๑ อัตรา) - แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๔ กชภ.ขอ.(๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๗	พนักงานลานถ้ง (๑ อัตรา) - ผคช.๓ กพช.ขอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างท่อและ โลหะแผ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี